

ทำคริสตจักรให้น่าเข้าอย่างไร

โดย อ.สมนึก มนตรีเลิศศรี

มีร้านก๋วยเตี๋ยวขายดีย่านทองหล่อ (ไม่ได้ช่วยเขาโฆษณา และไม่ได้ค่าจ้างจากเขา) วันนี้เป็นตอนเช้ามีคนเข้าร้านมาก ข้าพเจ้าก็นั่งทานและสนทนากับเจ้าของร้านเนื่องจากคุ้นเคยกัน ทานเสร็จจ่ายเงินแล้ว ก็ชี้ให้เขาเห็น โต๊ะที่เลอะเทอะไปด้วยพริกที่หกกระจาย เพราะคนงานมาเก็บถ้วยชามไปแล้ว แต่ไม่ได้มาเช็ด โต๊ะอีก ข้าพเจ้าคิดว่าคนงานทำงานไม่ครบวงจร และนำคำนิยาม แต่พอแจ้งทางร้านว่าโต๊ะเลอะ เจ้าของก็บอกว่าตอนนี้คนงานขาด แต่เราแก้ตัวกับลูกค้าไม่ได้หรอก ข้าพเจ้าคิดว่าการที่เขขาดคนงานนั้นไม่น่าจะนำมาเป็นเหตุอ้าง เนื่องจากเราไม่ได้เช็ดโต๊ะให้สะอาดมากกว่า คิดถึงคริสตจักรของพระเจ้า

ก.หลายครั้งเราเก็บถ้วยชาม แต่ไม่ได้เช็ดโต๊ะ ปล่อยให้โต๊ะสกปรกอย่างนั้น ทำให้คนไม่ยอมมานั่งที่โต๊ะนั้นคนเข้ามาในคริสตจักรแล้วเห็นบางสิ่งขาดตกบกพร่อง แต่เขาจะไม่บอกเราเพราะเกรงใจเรา แต่เขาจะเก็บเอาไว้ ทำให้เกิดความรู้สึกไม่ค่อยดี จึงเป็นหน้าที่ของเราในการจัดระบบ เช่น ความสะอาดของห้องน้ำ ห้องนมัสการที่เป็นระเบียบ (เฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเวที) ห้องครัว ต้นไม้ สนามหญ้า มุมมองทั่วไป ที่เก็บวางพระคัมภีร์ หรือหนังสือเพลง ฯลฯ

ข.เราบอกว่าคริสตจักรมีคนงานไม่พอ ก็น่าจะเป็นไปได้ เพราะคนงานของพระเจ้านั้นน้อยจริง ๆ แต่ตัวผู้นำหรือศิษยาภิบาลไม่สามารถนำมาเป็นข้ออ้างได้ เพราะตัว ศบ.อย่างไรแล้วก็ต้องดูแลเอาใจใส่อะไรต่ออะไรให้ดีไม่เพียงแต่เท่านั้น ทุกคนที่ทำงานในระดับผู้นำ มีคนยาก ธรรมชาติ ผู้ปกครอง ต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแลคริสตจักรให้ดี

ค.การรู้จักใช้สมาชิกบางท่านที่เอาแต่ไปคริสตจักรแล้วยังไม่ได้ทำอะไร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะตัวสมาชิกเองที่ไม่อยากทำอะไร หรือตัวผู้นำเองที่ไม่รู้จักใช้เขา อย่างหนึ่งอย่างใดก็ตาม ให้เรามาเอาใจใส่แรงงานที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อกิจของพระเจ้า ของประทานในบางคนที่น่าจะทำอะไรได้ดีกว่าในคริสตจักรของเรา แล้วพากันลงมือลงแรงทำเพื่อพระเจ้า เสมือนหนึ่งคนได้รับถรณ์แล้วไม่เก็บเอาไว้ เพราะมีเช่นนั้นวันหนึ่งพระเจ้าจะมาทวงถาม แล้วเราจะถูกค่า หากเราไม่ได้ใช้ให้เกิดผลอันดี

ง.การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของตัวศิษยาภิบาลเอง เช่น การสอน การเทศนา ขอให้เต็มไปด้วยคุณภาพของพระคำ การเจิมของพระเจ้า การทรงนำจากพระองค์ มีการเตรียมตัวในระหว่างสัปดาห์ที่ดี มีการฝึก การพัฒนาทักษะ การอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างเต็มที่ มีการทรงนำจากพระเจ้าจริง ๆ ในการสื่อความหมายของพระคัมภีร์ และตีความพระวจนะให้เป็นคุณให้น่าฟัง ให้ประติดประต่อสอดคล้อง ยัง

มีอีกมากมายที่จะกล่าว แต่จากบทเรียนของร้านก๋วยเตี๋ยว ทำให้เราคิดว่า เราสามารถประยุกต์ใช้กับ
คริสตจักรท้องถิ่น ได้ดีด้วย

ประการสุดท้าย อย่าลืมเตรียมกระดาษชำระสำหรับห้องน้ำทุกห้องในสัปดาห์นี้ด้วยครับ

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ฉบับที่ 305 ปีที่ 56 กรกฎาคม – สิงหาคม
2005, หน้า 14.